



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่อง ผลการพิจารณารับย้ายและรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน ๒ อัตรา (ตำแหน่งว่าง) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศรับย้ายและรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง ดังนี้ ๑). ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน ๑ อัตรา ๒). ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน ๒ อัตรา ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส ๐๐๓๒.๐๐๘/ว ๘๑๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้ประกาศรับย้ายและรับโอนข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และทำการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นขอย้ายและขอโอน ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับย้ายและรับโอนได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณา ให้ผู้ได้รับการพิจารณารับย้ายและรับโอนได้ทราบ ดังนี้

๑. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๑๕๕๙  
โรงพยาบาลดอนจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ อัตรา (ไม่มีผู้สมัครเข้าคัดเลือก)

๒. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) ตำแหน่งเลขที่ ๖๙๓๓๗  
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ อัตรา

ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นางสาวมยุรี จรศรชัย

๓. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) ตำแหน่งเลขที่ ๗๐๐๖๖  
ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลคำม่วง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ อัตรา

ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นางสาวจิราวัลย์ จันทะโย

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการพิจารณารับย้าย รับโอน ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรายงานตัวภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย การโอน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป แต่หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการขอย้ายและขอโอนในครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

(นายประวิตร ศรีบุญรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์